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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 54 
ของ 

บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107543000066  (เดิมเลขท่ี บมจ. 660)  

❖❖❖ 
 
วันท่ีประชุม  :   วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. 

สถานท่ีประชุม  :  ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขมุวิท 

    เลขท่ี 1 ถนนสุขมุวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 

ประธานในท่ีประชุม :   นายอภิรักษ ์ วานิช - ประธานคณะกรรมการบริษทั  
 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 09.00 น.และขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี  เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ในช่วงเปิดประชุมมีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะรวม 89  คน นบัจ านวนหุ้นได้ 589,854,204 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.75 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
บริษทัถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

 ระหว่างการประชุมเลขานุการบริษทัฯไดแ้จง้ว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน  25 ราย รวมผูถื้อหุ้น
ท่ีเข้าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งส้ิน 114  ราย นับจ านวนหุ้นได้ 595,009,823 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
63.30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 

 บริษทัฯไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566  (Record 
Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 และไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”)และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 
มีนาคม 2566 รวมทั้งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น และแสดงถึงการปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2566 ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยไดแ้จง้ผ่านระบบสารสนเทศของตลท. และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

 การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เขา้ร่วมประชุมดว้ยดงัน้ี :- 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายอภิรักษ ์ วานิช    ประธานกรรมการ 
2. ดร.พจนา  มาโนช    กรรมการ 
3. นางสาวกาญจนา  วานิช   กรรมการ 
4. ดร.พรต ซอโสตถิกุล   กรรมการ 
5. ดร.วิรไท สันติประภพ   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
6. นายปราโมทย ์พรประภา   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
7. นายเอนก พนาอภิชน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. มร.จอห์น เคลนดอน   กรรมการ 
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9. มร.แฮร์ร่ี บร็อค    กรรมการ /ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
10. ดร. พลฏัฐ์  ฐิติณัฐชนน   กรรมการบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร :   

1 มร. แฮร์ร่ี บร็อค    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 ดร. พลฏัฐ์  ฐิติณัฐชนน   หวัหนา้ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนั 
3 นายณัฐพงศ ์ ดชัณาภิรมย ์   ผูจ้ดัการบริหารฝ่ายการเงิน 
4 นายสันติ  สวนยศ    ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายสวน 
5 นายพิพิธ คลา้ยสมบติั   ผูจ้ดัการบริหารฝ่ายวิศวกรรม 
6 นายอดุลยค์่า ขวญัแกว้   ผูจ้ดัการฝ่ายพาณิชย ์
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
2. นายพจนคัร ปักษี    ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยนบั 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานฯในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึง
เท่านั้น เวน้แตผู่ถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ี
จะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

3. การรวบรวมผลการลงคะแนน  บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผูถื้อหุ้นยกมือขึ้นเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไปเก็บบตัรลงคะแนน และบริษทัจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ดงักล่าวหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม คะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย 

4. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผูอ้ืน่เขา้ร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อ
หุ้นหรือผูม้อบฉนัทะ บริษทัจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉนัทะ 

5. ในวาระท่ี 2 เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนน 
6. ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จะใชวิ้ธีการ

เลือกตั้งเป็นรายบคุคล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทัจะท าการเก็บบตัร
ลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นหลกัฐานในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

7. เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บริษทัจะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซ่ึงผูถื้อหุน้จะ
เห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกนั 
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 เลขานุการบริษทัไดอ้ธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนขา้งตน้ให้ท่ีประชุมทราบ จากนั้นประธานฯ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 53 วนัที่ 22 เมษายน 2565  

ประธานไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 53 วนัท่ี 22 เมษายน 
2565  โดยไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนด  รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 6  พฤษภาคม 2565 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 53 วนัท่ี 22  เมษายน 2565 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปน้ี  

• เห็นดว้ย                                                 593,968,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
• ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
• งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
• บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
ธันวาคม 2565 

ประธานฯ ไดข้อให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2565 ตามรายละเอียดปรากฏใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 (56-1 One Report) ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ก่อนหนา้น้ีแลว้  

มร.แฮร์ร่ี บร็อค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้น าเสนอการวิเคราะห์การด าเนินการของบริษัท รวมถึง
ขอ้คิดเห็นดงัต่อไปน้ี:- 

ส่วนที่ 1 : ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565   
(1) ผลผลิต 
ในปี 2565 ปริมาณผลปาลม์สดรับซ้ือจากบุคคลภายนอกอยูท่ี่ 1,440,743 ตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.6 จากปีท่ีแลว้

และเป็นสถิติใหม่ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหม่เร่ิมให้ผลผลิตในจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง และพงังา 
รวมทั้งบริษทัไดมี้การเพ่ิมลานเทแบบท าสัญญาในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ 

(2) รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 18,587 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 57.7 เน่ืองจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

ราคาเฉล่ียน ้ ามันปาล์มดิบและน ้ ามนัเมล็ดในปาล์มเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 19.3 และ 18.1 ตามล าดับ 
ราคาน ้ ามันปาล์มต่างประเทศสูงเป็นผลมาจากความกงัวลดา้นอุปทานของน ้ ามนัพืชทัว่โลก และปริมาณสต็อคท่ีมีน้อย
ในช่วงตน้ปี 2565 ความกงัวลดา้นอุปทานไดรั้บแรงหนุนจากความขดัแยง้ระหว่างยูเครนกบัรัสเซีย และการห้ามส่งออก
น ้ามนัปาลม์จากประเทศอินโดนีเซียในไตรมาสท่ีสอง ราคาน ้ ามนัปาลม์ในไตรมาสท่ีสามเร่ิมลดลง เน่ืองจากอุปทานน ้ ามนั
พืชทั่วโลกเร่ิมส่งสัญญาณการฟ้ืนตัวและปริมาณสต็อคเพ่ิมขึ้น ผลผลิตน ้ ามันใสในยุโรปและอเมริกาเหนือดีขึ้นกว่าท่ี
คาดการณ์ และผลผลิตน ้ ามนัปาลม์ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเพ่ิมขึ้นในไตรมาสท่ีสามและไตรมาสท่ีส่ี อุปทานท่ี
เพ่ิมขึ้นและประมาณการผลผลิตเพ่ิมขึ้นท าให้ราคาลดลงจากระดบัราคาท่ีสูงมากเม่ือตน้ปี 
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ปริมาณขายน ้ ามนัปาลม์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.4 จากปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของน ้ ามนัท่ีผลิตไดแ้ละการ
ซ้ือน ้ามนัจากบุคคลภายนอกเพื่อส่งออก 

ราคาขายน ้ามนัปาลม์เพ่ิมขึ้นมากจูงใจให้มีการปลูกปาลม์ใหม่และลม้ตน้ปาลม์เก่าเพ่ือปลูกใหม่ ท าให้ความ
ตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุปาล์มลูกผสมของยูนิวานิชจากลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณขายเมล็ด
พนัธ์ุปาล์มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 220 เม่ือเทียบกับปีท่ีแลว้ และความตอ้งการต้นกล้าปาล์มยงัคงสูงต่อเน่ือง โดยมีปริมาณขาย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 95 จากปีท่ีแลว้ 

 
(3) ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายเป็นเงินจ านวน 16,229 ลา้นบาท  เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 56.1 สาเหตุหลกัเน่ืองจากปริมาณ
และราคารับซ้ือผลปาลม์ท่ีสูงขึ้น ราคารับซ้ือผลปาลม์จากบุคคลภายนอกสูงขึ้น เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาลม์เพ่ิมขึ้น 

ผลก าไรขั้นตน้โดยรวมของปีน้ีเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.8 เป็นร้อยละ 12.7 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น ราคาน ้ามนัปาลม์ท่ีสูงขึ้น และก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นจากธุรกิจจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุปาลม์และตน้กลา้ปาลม์ 

 
(4) ธุรกิจในต่างประเทศ 

ในปี 2565 บริษทั ยูนิวานิช คาร์เมน ปาลม์ออย คอร์ปอเรชัน่ จ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดิบเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ร้อย
ละ 60.3 เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.1 น ้ ามนัรับซ้ือจากบุคคลภายนอกเพ่ือการส่งออกเพ่ิมขึ้น และปริมาณ
สต็อคท่ีเปล่ียนแปลง ณ ส้ินปี ก าไรหลงัจากหักภาษีเป็นจ านวนเงิน 240.15 ลา้นเปโซ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.9 จากปีท่ีแลว้ ผล
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นในบริษทัใหญ่ ไดรั้บการปันส่วนก าไรจ านวน 78.81 ลา้นบาทมารวมในงบการเงินรวมของยูนิ
วานิช 

(5) ผลประกอบการ 
ผลก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เป็นเงินจ านวน 1,429.76  

ลา้นบาท (หุ้นละ 1.52 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ท่ีได ้839.27 ลา้นบาท ร้อยละ 70.4  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผลประกอบการเพ่ิม
ขึ้นมาจากปริมาณผลปาลม์สดส่งเขา้บีบท่ีเพ่ิมขึ้น ก าไรจากการสกดัน ้ ามนัปาลม์ท่ีเพ่ิมขึ้น ก าไรจากปาลม์สวนของบริษทัท่ี
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากราคาผลปาลม์ท่ีสุงขึ้น ก าไรจากธุรกิจเมลด็พนัธ์ุปาลม์และการซ้ือน ้ามนัเพ่ือส่งออกเพ่ิมมากขึ้น 

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก 

ค่าใชจ้่ายส าหรับโครงการลงทุนในปี 2565 เป็นเงินจ านวน 162.83  ลา้นบาท  
โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวนได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจ าปีบนพ้ืนท่ี 130.59 เฮคแทร์ 

(816.19ไร่) บริษทัไดป้ลูกปาลม์ทดแทนอยู่อย่างต่อเน่ืองดว้ยตน้ปาล์มสายพนัธ์ุใหม่ ท าให้อายุของตน้ปาล์มในสวนของ
บริษทัมีความสมดุลมากขึ้น 

ในระหว่างปี 2565 โครงการขยายก าลงัผลิตของโรงงานทั้ง 3 แห่ง (โรงงานสยาม โรงงานไทยอุตสาหกรรม 
โรงงานโชควลัลภา) ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินท าให้บริษทัมีก าลงัผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 315 ตนัผลปาลม์ต่อชัว่โมง เป็น 340 ตนัผล
ปาลม์ต่อชัว่โมง 

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการเปล่ียนกังหนัไอน ้า (Steam Turbine) 
เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชไ้ฟในโรงงาน 

ในระหว่างปี 2565 บริษัทได้ท าการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อหา
โอกาสท่ีดีในการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปาลม์น ้ามนัของบริษทั 
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กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวนเงิน 1,389.43 ลา้นบาท เปรียบเทียบ
กบัส้ินปี 2564  มีจ านวนเงิน 679.99 ลา้นบาท 

 
• เงินสดเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงาน 1,664.29  ลา้นบาท มาจากผลก าไรก่อนหกัภาษี 1,820.58 ลา้นบาท  ค่า

เส่ือมราคา  ค่าตดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ใชเ้งินสด รวมกนัเป็นเงินจ านวน 208.53 ลา้นบาท จ่าย
ภาษีเงินได ้250.87 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวยีนจ านวน 113.95 ลา้นบาท  

• เงินสดลดลงจ านวน 234.39 ลา้นบาท ส าหรับใชใ้นกิจกรรมการลงทุน ซ่ึงรวมเงินสดจ่ายในการลงทุน
ระยะส้ันจ านวน 80  ล้านบาท เงินสุดจ่ายในการลงทุนสุทธิจ านวน 159.30 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืมแก่
ผูรั้บเหมาลดลงจ านวน 1.58 ลา้นบาท และเงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ียรับจ านวน 3.33  ลา้นบาท 

• เงินสดลดลงจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 724.98 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.70 บาท ในปี 2565 เป็นเงินรวมจ านวน 658 ลา้นบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์จ านวน 34.28 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมจ านวน  25.70 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ่ายของบริษทัยอ่ยจ านวน 7 ลา้นบาท 

• ผลกระทบจากการปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน 4.52 ลา้นบาท 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ยงัคงมีความแข็งแกร่ง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.14 เท่า  

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2566 

มร.แฮร์ร่ี บร็อค ไดร้ายงานปัจจัยส าคัญ ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคา ท่ีมี
อิทธิพลต่อภาพรวมของยนิูวานิชในปี 2566 ดงัน้ี 

(1) สภาพภูมิอากาศ 

ปีน้ีมีภาวะแห้งแลง้ยาวนานกว่าปี 2565 เดือนเมษายนยงัมีความแห้งแลง้และโดยปกติจะบง่ช้ีว่าจุดพีคท่ี 
2 ของปีคาดว่าอาจจะไม่ค่อยดีนกัในไตรมาสท่ี 4 

 (2) แนวโน้มผลผลิต 

ในตน้ปี 2566  เห็นไดว่้าผลผลิตมากขึ้น เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนท่ีสม ่าเสมอในปีท่ีแลว้จากรายงานจะเห็น
ไดว่้าการผลิตน ้ ามนัปาลม์ในไตรมาสแรกของปีน้ีเปรียบเทียบกบัในปี 2565 ณ ปัจจุบนัมีการผลิตน ้ ามนัสูงกว่าปีท่ีแลว้อยู ่
64.5% เน่ืองจากปริมาณผลปาล์มสดเขา้บีบและอตัราการสกดัท่ีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงคร่ึงปีหลงั ปริมาณจะ
ลดลงเน่ืองจากภาวะภยัแลง้ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั แต่โดยรวมการผลิตของปี 2566 คาดว่าจะสูงกว่าปีท่ีผา่นมาก 

นอกจากน้ีภาวะเอลนิโญท่ีก าลงัจะมาถึงและอาจส่งผลกระทบต่อตน้ปาลม์ในอีก 15-27 เดือน ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัอายขุองตน้ปาลม์ 

(3) แนวโน้มราคา 

ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบและน ้ามนัเมล็ดในปาลม์ลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงตน้ปี 2566 แมว่้าอตัราการลดลง
จะช้ากว่าในช่วงปลายปี 2565 ก็ตาม ในขณะท่ีปริมาณน ้ ามนัพืชคงคลงัทัว่โลกกลบัสู่ภาวะปกติเหมือนในปี 2562 ท าให้
ความตอ้งการน ้ ามนัค่อนขา้งลดลง เน่ืองจากผูน้ าเขา้รายใหญ่ เช่น อินเดีย สต็อคน ้ ามนัปาลม์เม่ือส้ินปี 2565 เพราะมีช่องว่าง
ดา้นราคาท่ีสูงมากระหว่างน ้ ามันปาล์มกบัน ้ ามนัพืชชนิดอ่ืน ๆ ภยัแลง้ท่ีบางประเทศก าลงัเผชิญอยู่ท  าให้ไม่สามารถซ้ือ
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น ้ามนัปาลม์ไดแ้ละส่ิงน้ีจะท าให้อุปสงคล์ดลง ประกอบกบัความแห้งแลง้ในอาร์เจนตินาท าให้ผลผลิตถัว่เหลืองลดลงอยา่ง
มาก  อยา่งไรก็ตามบราซิลกลบัช่วยชดเชยไดม้ากในส่วนน้ี ขณะท่ีอุปทานเมลด็เรปซีดมีมากมายนอกยุโรป ดว้ยการผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้นในอินโดนีเซียและมาเลเซียในไตรมาสท่ี 2 จึงมีแนวโนม้ท่ีราคาน ้ามนัปาลม์จะลดลงเลก็นอ้ย 

ขณะน้ีปัจจยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตลาด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยูเครนและการ
เขา้ถึงการขนส่งในทะเลด า กฎระเบียบการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบของอินโดนีเซีย ภาวะเอลนิโญท่ีจะเกิดขึ้นในไตรมาสท่ี 3 
และ 4 และความตอ้งการน ้ามนัพืชของจีน 

แมจ้ะมีราคาลดลงจากปี 2565 แต่ราคาในปัจจุบนัอยู่ท่ีประมาณ 900 ถึง 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตนั ยงัคง
เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมของเรา 

(I) โครงการลงทุนเพ่ือขยายงาน 

โรงงานป่าบอน  ในปี 2566 บริษทัจะเพ่ิมก าลงัการผลิตให้กบัโรงงานป่าบอน เป็น 60 ตนัต่อชัว่โมง เพื่อเป็น
การเพ่ิมความสามารถในการสกัดน ้ ามนัของโรงงานทั้งหมด 65 ตนัต่อชั่วโมง ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และจะเร่ิมตน้สร้าง
โรงงานแห่งท่ี 6 ในภาคใตข้องประเทศไทยดว้ยเช่นกนั 

ท่าเรือแหลมป่อง บริษทัก าลงัขยายพ้ืนท่ีเก็บน ้ ามนั ท่ีท่าเรือแหลมป่อง กระบ่ี เน่ืองจากเลง็เห็นว่าการส่งออก
ของประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคญัมากขึ้น พ้ืนท่ีเก็บน ้ ามนัเพ่ิมขึ้นจะช่วยปรับปรุงตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ การโหลดน ้ ามนั
และท าให้บริษทัสามารถซ้ือน ้ามนัจากบุคคลภายนอกไดม้ากขึ้น 

ส่วนหน่ึงของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ คือการน าของเสียไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและเปล่ียนเป็น
พลงังานให้มากขึ้น การอพัเกรดกงัหันไอน ้ าท าให้เราสามารถพ่ึงพาแหล่งจ่ายไฟของเราเองได ้ท าให้สามารถส่งพลงังาน
ก๊าซชีวภาพทั้งหมดไปยงักริดทอ้งถ่ิน 

หลงัจากการรายงานผลประกอบการของบริษทัประจ าปี 2565 เสร็จส้ิน มร.แฮร์ร่ี บร็อคได้กล่าวแนะน า
ผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดเ้ขา้ประชุมดว้ยเพือ่ร่วมตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น  

เน่ืองจากไม่มีค  าถามจากท่ีประชุม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2565 และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2565 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2565 และผลการด าเนินงานของบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
ธนัวาคม 2565 ดงัท่ีไดร้ายงานขา้งตน้ 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด วันที่  31 ธนัวาคม 
2565  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทั ยูนิวานิชน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ีได้ท าการ
ตรวจสอบและรับรองแลว้โดย นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผูส้อบ บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 จากบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1 One Report) ของบริษทัฯ 
พอสรุปรายการท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี 
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    หน่วย: ลา้นบาท   
รายไดจ้ากการขาย                  18,586.88 
ก าไรสุทธิรวมหลงัจากหกัภาษี    1,429.76 
 
สินทรัพยร์วม     5,271.09 
หน้ีสินรวม         649.37 
ส่วนของผูถื้อหุ้น    4,621.72 

 

เน่ืองจากไม่มีค  าถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

• เห็นดว้ย        594,889,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9798  
• ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
• งดออกเสียง                     120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0202  
• บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ประธานฯ แถลงว่า บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินไดใ้นปี พ.ศ. 2565 เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 1,356,557,849 บาท และไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในเดือนกนัยายน 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท 
เป็นเงิน 282,000,000 บาท  คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัควรจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในปี 2565 เพ่ิมอีก
หุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 658,000,000 บาท  

ทั้งน้ีเม่ือรวมกบัเป็นเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ้่ายไปแลว้หุน้ละ 0.30 บาท จะท าให้การจ่ายเงินปันผลจาก
ผลก าไรสุทธิปี 2565 รวมจ่ายหุน้ละ 1.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 940,000,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 69.3 ของก าไรสุทธิ 
ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
จ านวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรของกิจการที่ตอ้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 
0.64 บาท และจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) จ านวน 0.06 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิ ผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 โดยมีก าหนดจ่ายให้แลว้เสร็จ
ภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2566 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี 

• เห็นดว้ย       595,009,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
• ไม่เห็นดว้ย            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
• งดออกเสียง                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
• บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษทัข้อท่ี 17 และ
มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดร้ะบุไวว่้าในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 มีดงัน้ี  

(1) นายอภิรักษ ์วานิช   
(2) มร.จอห์น เคลนดอน  
(3) ดร.พรต ซอโสตถิกุล  
(4) นายปราโมทย ์พรประภา  

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู ้ถือหุ้นรับทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

ในเวลาต่อมา มร.จอห์น เคลนดอน ไดแ้จง้ความประสงค์ต่อคณะกรรมการ ท่ีจะไม่ขอปฏิบัติหน้าท่ีฐานะ
กรรมการต่ออีกวาระ  เม่ือวาระของตนเองไดค้รบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 54 คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรว่าจะยงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนดงักล่าว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 ไดมี้ความเห็นเสนอให้นายอภิรักษ์ วานิช, ดร.
พรต ซอโสตถิกุล และนายปราโมทย ์พรประภา ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว 

เลขานุการบริษทัไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาประวติัโดยย่อของ นายอภิรักษ์ วานิช, ดร. พรต ซอโสตถิกุล 
และ นายปราโมทย ์พรประภา ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม และไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกบุคคลทั้ง 3 
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการโดยไดเ้สนอให้นายปราโมทย ์พรประภา เป็นกรรมการอิสระ  เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดของบริษทัทุกประการและขณะน้ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการก ากบักลยทุธ์ของ
บริษทัอีกดว้ย 

ก่อนการพิจารณาลงมติเร่ิมขึ้น นายอภิรักษ์ วานิช ประธานท่ีประชุม และกรรมการ ดร.พรต ซอโสตถิกุล, 
นายปราโมทย ์พรประภา ซ่ึงเป็นหน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ี ไดข้ออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการ
ชัว่คราว และกลบัเขา้ร่วมการประชุมอีกคร่ึงเม่ือการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีเสร็จส้ินเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นมีอิสระในการพิจารณา
และลงมติในวาระน้ี 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายอภิรักษ ์ วานิช, ดร.พรต ซอโสตถิกุล กลบัเขา้เป็นกรรมการ 
และ นายปราโมทย ์พรประภา กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี  

1. นายอภิรักษ ์วานิช 

• เห็นดว้ย          593,962,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.8240 
• ไม่เห็นดว้ย                        1,047,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1760 
• งดออกเสียง                           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
• บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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2. ดร. พรต ซอโสตถิกลุ 

• เห็นดว้ย          593,962,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.8240 
• ไม่เห็นดว้ย                        1,047,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1760 
• งดออกเสียง                           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
• บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3. นายปราโมทย ์พรประภา 

• เห็นดว้ย          594,457,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9072 
• ไม่เห็นดว้ย                           552,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0928 
• งดออกเสียง                           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
• บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 6 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการรวมทั้งเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ โดยเสนอจ่ายในอตัรา
เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั    ท่านละ      406,000.00      บาทต่อปี 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ        609,000.00  บาทต่อปี 
คา่ใชจ้่ายประธานกรรมการ     2,196,150.00  บาทต่อปี 

เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ : 
ประธานกรรมการตรวจสอบ        37,500.00  บาทต่อคร้ังของการประชุม 
กรรมการตรวจสอบ     ท่านละ       30,000.00  บาทต่อคร้ังของการประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติให้คงค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมาตามท่ีประธานฯ ไดเ้สนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

• เห็นดว้ย   595,009,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  
• ไม่เห็นดว้ย                             0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00   
• งดออกเสียง                                    0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00  
• บตัรเสีย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุขุมาภรณ์ 
วงศ์อริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2566 ของบริษทัฯ 
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คณะกรรมการบริษทัยงัไดท้  าการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
เสนอ โดยเสนอค่าตอบแทนรายปีเป็นจ านวนเงิน 1,963,000 บาท และค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฉบบั
ละ 65,000 บาท  

ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามค าถามใดๆ เก่ียวกับผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2566 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4843 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3977 หรือนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ของบริษทั โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
แทนได้ โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยก าหนดวงเงินอตัราค่าตอบแทน
ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 1,963,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนหกหม่ืนสามพนับาทถว้น) และค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริม
การลงทุนฉบบัละ 65,000 บาท  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

• เห็นดว้ย                   595,009,823   เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00  
• ไม่เห็นดว้ย                                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00  
• งดออกเสียง                           0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00  
• บตัรเสีย      0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ   

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารเก่ียวกบักิจการของบริษทั 

1. ค ำถำม :  นายสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ  ผูถื้อหุ้น มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ อยากทราบว่าผลประกอบการในปี 2566 จะดีกว่าในปี 2565 หรือไม่อย่างไร และปัจจยั
ทางดา้นราคาจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกหรือไม่  รวมทั้งโครงการขยายการลงทุน
ของบริษทัจะสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้บริษทัมากนอ้ยเพียงใด 

  ค ำตอบ: นายอภิรักษ ์วานิช  -ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ปริมาณผลปาล์มสดให้ผลลพัธ์ท่ีดีในช่วงเร่ิมแรก อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพอากาศท่ี
แห้งแลง้ เราคาดว่าปริมาณจะลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั การผลิตน ้ ามนัปาลม์ดิบโดยรวม
ใกลเ้คียงกบัในปี 2565 แต่ราคาน ้ ามนัปาล์มอาจจะต ่าลง ทั้งน้ี แมค้าดว่าผลประกอบ
อาจจะลดลงแต่ถือว่าอยู่ในระดบัดี โครงการเพ่ิมก าลงัการผลิตคาดว่าจะช่วยลดตน้ทุน
การผลิตของเราได ้

2. ค ำถำม :  นางสาวอารีรัตน์ สถิตยว์รกุล - ผูถื้อหุ้น  มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ การท่ีบริษทัย่อยในฟิลิปปินส์กูเ้งินจากสถาบนัการเงิน บริษทัมีการบริหารความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียอย่างไร และกรณีท่ีบริษทัไดใ้ห้บริษทัย่อยในฟิลิปปินส์กูเ้งินโดยไม่
คิดดอกเบ้ีย จะมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
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 ค ำตอบ: นายณัฐพงศ ์ดชัณาภิรมย ์-ผูจ้ดัการบริหารฝ่ายการเงิน  เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ บริษทัย่อยในฟิลิปปินส์กู้เงินจาก Land Bank ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีสนับสนุนโดยรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อยูท่ี่ 4 % และ 6% ซ่ึงเงินกูด้งักล่าวจะช าระหมดภายใน 3 
ปี ส่วนท่ีให้บริษทัยอ่ยกูย้ืมเงินโดยไม่คิดดอกเบ้ียนั้น ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษทั เพราะถา้มีดอกเบ้ียระหว่างกนัก็ตอ้งตดัออกในการท างบการเงินรวม ปัจจุบนั
บริษัทย่อยในฟิลิปปินส์เร่ิมมีก าไรและมีเงินปันผล ดังนั้ นเร่ืองเงินกู้หรือดอกเบ้ีย
ดงักล่าวจึงไม่น่ามีปัญหาแต่อยา่งใด 

3. ค ำถำม :  นางสาวอารีรัตน์ สถิตยว์รกุล - ผูถื้อหุ้น  มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ บริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการน ้าอยา่งไร  

▪ ปัจจุบันค่าไฟฟ้าท่ีปรับตัวสูงขึ้ นส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
โรงงานชีวภาพของบริษทัอยา่งไร 

 ค ำตอบ: ดร.พลฏัฐ์ ฐิติณัฐชนน - กรรมการบริหาร และ นายพิพิธ คลา้ยสมบติั -ผูจ้ดัการบริหารฝ่าย
วิศวกรรม เป็นผูต้อบค าถามดงัน้ี 

▪ บริษทัมีระบบบริหารจดัการการให้น ้าท่ีดี โดยผ่านการวิจยัและทดลองซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าระบบการให้น ้าท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมผลผลิตได ้1.6 ตนั/ไร่/ปี 

▪ ปัจจุบนับริษทัใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าในปริมาณจ ากดั ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่
เพื่อใชใ้นโรงงานมาจากแหล่งภายใน ซ่ึงยนิูวานิชผลิตไฟฟ้าใชเ้องอยูแ่ลว้ และปัจจุบนั
ยูนิวานิชยงัจ่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าทอ้งถ่ินอีกดว้ย ขณะน้ีบริษทัมีโครงการท่ีก าลงั
ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าของเราเอง ซ่ึงหมายถึงความตอ้งการซ้ือไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าก็จะย่ิงนอ้ยลงไปอีก ค่าไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นจึงไม่ส่งผลกระทบในทางลบกบับริษทัแต่
อยา่งใด  

4. ค ำถำม :  นายสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ  - ผูถื้อหุ้น มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ จากการท่ีบริษทัมีโครงการลงทุนในโครงการหลกัต่าง ๆ  จะสามารถช้ีแจงค่าใชจ้่ายการ
ลงทุนในแต่ละโครงการไดห้รือไม่ และบริษทัฯมีนโยบายควบคุมค่าใชจ้่ายอยา่งไร 

  ค ำตอบ: นายณัฐพงศ ์ดชัณาภิรมย ์-ผูจ้ดัการบริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ในปีปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการท่ีจะลงทุนซ่ึงใชง้บประมาณอยูท่ี่ประมาณ 400 ลา้นบาท 
ไดแ้ก่ การสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีนครศรีธรรมราช การขยายก าลงัการผลิตโรงสกัด 
การสร้างถงัเก็บน ้ ามนัเพ่ิมเพื่อการส่งออกท่ีท่าเรือแหลมป่องประมาณ 4,000 -6,000 ตนั 
และการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม  

บริษทัมีการจดัท าแผนงบประมาณในระยะยาว ( Long Term Plan ) ส าหรับการลงทุน
ในโครงการหลกัๆ มีการวางแผนก าหนดงบประมาณ และมีการตรวจสอบเก่ียวกับ
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายตลอดเวลา  และบริษทัมีก าไรสะสมเพียงพอเพื่อลงทุนในโครงการหลกั
ต่าง ๆ และเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได ้อีกทั้งบริษทัฯไม่มีนโยบายใน
การกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในระยะเวลาอนัใกลน้ี้แต่อยา่งใด 
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5. ค ำถำม :  นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย ์- ผูถื้อหุ้น มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ หากบริษทัไม่ไดรั้บการต่ออายุสัมปทานในปลายปีน้ี จะไดรั้บผลกระทบต่อรายไดข้อง
บริษทัหรือไม่ 

  ค ำตอบ: ดร.พลฏัฐ์ ฐิติณัฐชนน-กรรมการบริหาร เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ปัจจุบนับริษทัมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีสัมปทาน จ านวน 3 แปลงประกอบดว้ย : 

- เน้ือท่ี 13,000 ไร่ ปัจจุบนัหมดอายกุารอนุญาตและไม่ไดเ้ขา้ท าประโยชน์แลว้ 
- เน้ือท่ี 8,250 ไร่  สวนไทยอุตสาหกรรม  จะหมดอายเุดือนพฤศิจกายน 2566 
- เน้ือท่ี 3,100 ไร่  นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จะหมดอายเุดือนเมษายน 2567 

ส่วนพ้ืนท่ีเหลืออีกประมาณ 15,000 ไร่เศษ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีหลกัฐานท่ีดินของบริษัท 
อยา่งไรก็ตามผลผลิตปาลม์น ้ามนัท่ีบริษทัไดรั้บจากสวนของบริษทัเองคิดเป็น 5% ของ
ผลผลิตทั้งหมดท่ีบริษทัไดรั้บเขา้โรงงาน ดังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บการต่ออนุญาต
สัมปทาน ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัมากนกั 

ไม่มีค าถามจากท่ีประชุม  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ประชุมในคร้ัง
น้ี และกล่าวขอบคุณ มร.จอห์น เคลนดอน ซ่ึงจะเกษียณอายุจากต าแหน่งกรรมการในวาระน้ีท่ีได้ปฏิบัติ
หนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเทและซ่ือสัตยต์ลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีท่ีผา่นมา  

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

 

  (ลงช่ือ)         - อภิรักษ์  วำนิช -            ประธานท่ีประชุม 

                    (       นายอภิรักษ ์ วานิช       ) 

 

(ลงช่ือ)        -สุภำภรณ์ ณ สงขลำ -      เลขานุการท่ีประชุม 

                            (   นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา ) 
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